

ขयरวมใจ ห่วงใยโลกร้อน

เทศบาลตำบลท่าดี และโรงเรียนท่าดีวิทยา อ.ท่าดี จ.เลย

การขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มจำนวนประชากร และวิถีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมหาหลายประการ และปัญหาสำคัญที่ทุกท้องถิ่นประสบก็คือ ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการจัดการที่ดี อาจประสบปัญหาขยะล้นถึง ถึงขยะถูกโยน รวมถึงการขาดแคลนพื้นที่ในการกำจัดขยะ ประสพการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลตำบลท่าดีได้ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการขยะ โดยทำการศึกษาองค์ประกอบของขยะในเขต นำไปสู่กระบวนการ **“ให้ประโยชน์ของขยะ”** ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณนำไปกำจัดให้ได้มากที่สุดซึ่งนำไปสู่ **“โครงการคัดแยกขยะในชุมชน”** โดยดำเนินงานในทุกชุมชน ได้แก่ ชุมชนทรงพระคีรี , ชุมชนพื้ทักษ์ราษฎร์ , ชุมชนวัดโพธิ์ศรี และชุมชนสิทธิประสงค์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ร่วมบริหารงานทั้งการประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก และรับฝากขยะจากครัวเรือนในชุมชน โดยจะนัดรับฝากในทุกวันพระเดือนละ 2 ครั้ง

เปลี่ยนขยะไร้ค่า เป็นกองทุนสุขภาพ

การฝากขยะของสมาชิก ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน แต่เปลี่ยนเป็นสวัสดิการในยามเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตของสมาชิกครัวเรือน ซึ่งหากสมาชิกหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน 300 บาท ต่อคนต่อปี และในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ รายละ 2,000 บาท / คน สิทธิประโยชน์เหล่านี้อาจเพิ่มหรือลดได้ตามที่สมาชิกโครงการกำหนด โดยจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้ว เทศบาลตำบลท่าดี ยังส่งเสริมให้เ้าขยะเปียก มาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้ในครัวเรือน สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และยังได้ขยายผลการทำกิจกรรมไปยังโรงเรียนท่าดีวิทยา ซึ่งนอกจากการร่วมลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนแล้ว ยังเ้ายังออกณรงค์ห้วตะกร้าจ่ายตลาด เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย

ผลสำเร็จของโครงการ

ปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเกือบร้อยละ 60 ของครัวเรือนในเขต สามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปทิ้ง ยังหลุมขยะได้เดือนละ 5.4 ตัน ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เดือนละ 2,000 บาท ปีละ 24,000 บาท และมีารลดปริมาณขยะได้ 19,507.39 กิโลกรัม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 18,782 กิโลกรัม และยังลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ในที่สาธารณะเดือนละ 1,000 - 2,000 บาท



ผลสัมฤทธิ์ที่วัดเป็นมูลค่าไม่ได้ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน การได้ดูแลสวัสดิการ
ช่วยเหลือชุมชนเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูกพันและดูแล
ซึ่งกันและกัน สามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดทำกิจกรรมอื่นๆ ได้มากมาย